

Thực hiện kế hoạch số 08-KH/CB ngày 01/03/2024 của chi bộ trường mầm non Hoa Sữa về sinh hoạt chuyên đề chi bộ năm 2024. Chi bộ trường Mầm non Hoa Sữa xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề quý 2 năm 2024 với nội dung "Hành động vì cảnh quan môi trường sư phạm đẹp và chuyển đổi số"

Ngày 14/5/2024 Trường mầm non Hoa Sữa tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề 2 năm 2024 "Hành động vì cảnh quan môi trường sư phạm đẹp và chuyển đổi số"

Với mục đích nâng cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò; ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp triển khai, mở rộng, duy trì các mô hình trong nhà trường. Hành động vì cảnh quan môi trường sư phạm đẹp nhằm hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo các Chương trình, Kế hoạch của Đảng bộ Phường Sài Đồng hướng tới xây dựng chi bộ Trường Mầm non Hoa Sữa vững mạnh.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Miên- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường triển khai các nội dung gắn liền với chuyên đề "Hành động vì cảnh quan môi trường sư phạm đẹp và chuyển đổi số". Tiếp sau đó đồng chí Nguyễn Thị Tuyết- Chi uỷ viên - Phó hiệu trưởng nhà trường triển khai nội dung sinh hoạt, một số tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn nội dung cho chuyên đề. Trong buổi sinh hoạt có 3 bài tham luận của các đồng chí đảng viên với những nội dung xoay quanh chủ đề của buổi sinh hoạt.

+ Đồng chí Nguyễn Thị Hòa: Thực hiện chuyển đổi số trong công tác giáo dục.

+ Đồng chí: Lê Thị Ánh Ngọc: Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, giữ gìn cảnh quan sư phạm nhà trường xanh – sạch – đẹp và an toàn

+ Đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Quyên: Nâng cao kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử từng bước hoàn thiện kho học liệu số trong nhà trường.

Tại buổi sinh hoạt có nhiều ý kiến thảo luận của các đồng chí đảng viên trong chi bộ nhằm xây dựng môi trường giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục theo hướng đổi mới, ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong giảng dạy, mọi hoạt động đều hướng đến trẻ và lấy trẻ làm trung tâm, cải tạo môi trường sư phạm đẹp, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong nhà trường theo đúng nội dung của chuyên đề.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề các đồng chí đảng viên trong chi bộ có thêm nhiều hiểu biết, hành động và các giải pháp trong nội dung ”Hành động vì cảnh quan môi trường sư phạm đẹp và chuyển đổi số”.





